

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: saokim@shinhan.com

kimdinhsb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM THAM GIA TÀI TRỢ CUỘC THI “COPLAY WITH UIT 2023: REMOTEBOT AI CHALLENGE”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) tham gia tài trợ cuộc thi “Coplay with UIT 2023: Remotobot AI Challenge” của Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.

“CoPlay with UIT 2023” là cuộc thi do Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM phối hợp cùng công ty TeamGRIT (Hàn Quốc) thực hiện với mong muốn mang đến một sân chơi hấp dẫn và đầy thử thách cho các bạn đam mê công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo. CoPlay with UIT 2023 kết hợp công nghệ xử lý AI và công nghệ truyền thông không dây để khơi dậy niềm đam mê công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các tài năng trẻ Việt Nam.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là Remotobot AI Challenge tập trung vào việc điều khiển robot thông qua nhận dạng cử chỉ với sự trợ giúp của Trí tuệ Nhân tạo để giúp các thí sinh có những trải nghiệm bổ ích, vừa học vừa chơi cực thú vị.

Trải qua 2 tháng thi đấu căng thẳng với sự góp mặt của hơn 300 thí sinh đến từ 11 Trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức bằng hình thức các cặp đấu đối kháng trực tiếp để xác định nhà vô địch của cuộc thi. Ở mỗi cặp đấu, đội chơi sẽ xây dựng giải pháp điều khiển dựa trên nền tảng AI nhận dạng cử chỉ tay và hệ thống Moth Server được cung cấp bởi Công ty TeamGRIT Hàn Quốc để điều khiển xe robot từ xa thông qua hình ảnh camera truyền hình trực tiếp từ sân đấu.

Kết quả chiến thắng đã thuộc về đội LTTL đến từ Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM với giá trị giải thưởng lên đến 30.000.000 đồng. Giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về các đội DMX và Ultron.

Ông Lee Han Byeol- Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chia sẻ: “Hướng tới nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Ngân hàng chúng tôi rất vui mừng khi góp phần tham gia cuộc thi này, vì đây chính là nơi hội tụ trí tuệ, công nghệ, kết nối các ý tưởng sáng tạo và các giải pháp đột phá. Chúng tôi luôn mong muốn lan tỏa tầm nhìn, sáng tạo và mở ra những cơ hội cho các sinh viên Việt Nam trên hành trình hội nhập công nghệ tiên tiến của thế giới.”

CoPlay là cuộc thi do Công ty TeamGRIT phát triển và lần đầu được giới thiệu vào năm 2021 tại Hàn Quốc với chủ đề "Điều khiển xe qua trình duyệt web và công nghệ 5G". Năm 2022, cuộc thi được tổ chức đồng thời tại Hàn Quốc và Nhật Bản với các xe được điều khiển từ xa tại cả hai quốc gia. Với mong muốn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn sinh viên về những điều thú vị khi kết hợp sự sáng tạo và công nghệ, CoPlay đã có mặt tại Việt Nam năm 2023.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan được Global Business Review Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do tạp chí International Business Magazine bình chọn và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do tạp chí World Economic trao tặng và giải thưởng Ngân hàng Doanh Nghiệp Phát triển nhanh nhất Việt Nam do Tạp Chí Global Banking & Finance trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>